

BÁO CÁO

Sơ kết công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Công văn số 7594-CV/BĐNTW ngày 22/5/2023 của Ban Đối ngoại Trung ương về việc báo cáo sơ kết công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kính báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. BỐI CẢNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường với nhiều thay đổi khó dự báo, tác động trực tiếp đến sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hòa bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng với hình thái đa dạng. Tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng chậm hơn giai đoạn trước, sản xuất và lưu thông toàn cầu thay đổi, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Xung đột Nga - Ucraina diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động lâu dài, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống thế giới.

Trong bối cảnh thế giới với những diễn biến sâu rộng hiện nay, ngoại giao Việt Nam đã và đang tiếp tục công cuộc sứ mệnh mới, góp phần tạo dựng và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời linh hoạt, sáng tạo tìm ra phương cách mới để thúc đẩy hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế, nâng cao vị thế và gia tăng tiềm lực cho đất nước, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với mục tiêu củng cố, phát triển các mối quan hệ sẵn có, mở rộng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường công tác vận động viện trợ, mở rộng giao lưu hợp tác về thương mại, du lịch, văn hoá và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong bối cảnh bình thường mới, công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Đồng Nai được triển khai chủ động, linh hoạt và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực. Trong bối cảnh bình thường mới, tỉnh tích cực làm việc với các đối tác thông qua các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh và qua kênh ngoại giao Tổng Lãnh sự quán các nước tại Việt Nam. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài có chuyển biến tích cực.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỊA PHƯƠNG TRONG LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI

- Nhằm triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, quyết định của Đảng và Chính phủ về hội nhập quốc tế, đối ngoại đa phương, tỉnh Đồng Nai quan tâm, sâu sát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham mưu thực hiện các đường lối, chủ trương, định hướng đối ngoại và các quy định của Trung ương về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Theo đó, tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch về hoạt động đối ngoại như:

- Quyết định số 59/2022/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số Quy định hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đoàn ra, đoàn vào năm 2023 của tỉnh; Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2023; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 09/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Đồng Nai năm 2023; Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác, địa phương nước ngoài của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2028; Kế hoạch hành động số 123/KH-UBND ngày 16/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác Ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2026.

- Đối với tình hình triển khai thực hiện Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại. Tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW ngày 26/3/2019 của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn thực hiện Quyết định số 272-QĐ/TW và Kết luận số 33-KL/TW; ban hành Văn bản số 667/UBND-THNC ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh công tác quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 2623/UBND-THNC ngày 24/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

1. Tình hình hợp tác quốc tế cấp địa phương

1.1. Công tác đối ngoại Đảng

Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 25/4/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; văn bản triển khai Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 03/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào năm 2023, Kế hoạch số 15-KH/TW ngày 21/3/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Campuchia năm 2023; triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về kết quả Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiên cứu và chủ động đẩy mạnh việc thực hiện các Bản Ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các đối tác, địa phương của Lào; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế với các địa phương của nước bạn trong thời gian tới; thực hiện tăng cường, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác địa phương của Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế bằng các hình thức phù hợp. Đối với Campuchia, tỉnh tiếp tục duy trì, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm; tổ chức các hoạt động trao đổi Đoàn, bảo đảm duy trì, củng cố mối quan hệ chặt chẽ trong hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và các địa phương Campuchia.

Ngoài ra, tỉnh đã gửi Thư chúc mừng nhân dịp ông Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Trung Hoa nhiệm kỳ thứ 3; Thư chúc mừng ông Tín Trường Tinh - Tân Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Giang Tô, Trung Quốc; phúc đáp Thư chúc mừng quốc khánh của đồng chí Vilayvong Bouddakham - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Lào.

1.2. Hoạt động ngoại giao chính quyền

Từ năm 1995, tỉnh Đồng Nai đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác, địa phương, vùng lãnh thổ nước ngoài trên thế giới. Sau 28 năm thực hiện, đến nay, tỉnh Đồng Nai đã ký kết được 37 Bản Ghi nhớ, Bản Thỏa thuận hợp tác quốc tế (gọi tắt là MOU) cấp tỉnh với 12 quốc gia trên thế giới (gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Campuchia, Lào, Pháp, Nhật, Thái Lan, Ukraina, Israel, Bỉ, Đức) và thực hiện tái ký kết 13 Bản Ghi nhớ, Bản Thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công việc ký kết mới 01 Bản Thỏa thuận quốc tế cấp tỉnh: Bản Ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền tỉnh Kampong Thom, Vương quốc

Campuchia, ký ngày 12/12/2022, hiệu lực dài hạn và không có bản thỏa thuận hết hiệu lực. Trong quá trình tiến hành tổ chức, thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác với các địa phương nước ngoài, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nghiêm túc theo Luật số 70/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận quốc tế. Các văn kiện trước khi được ký kết với các đối tác nước ngoài, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đều xin ý kiến Bộ Ngoại giao theo quy định và được Bộ Ngoại giao rất quan tâm và có văn bản hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai giao Sở Ngoại vụ làm cơ quan đầu mối về tổng hợp, lưu trữ các văn kiện ký kết của tỉnh nhằm phục vụ cho công tác báo cáo, theo dõi tình hình quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai với các đối tác nước ngoài đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy trình theo quy định.

1.3. Công tác đối ngoại nhân dân

- Hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư và Thông tri số 01-TT/TU ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; xây dựng các kế hoạch tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tổng quan về công tác đối ngoại nhân dân và Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 với các tỉnh, thành và cấp khu vực miền Đông Nam Bộ mở rộng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 10 Hội Hữu nghị Việt Nam với các nước. Định kỳ hàng quý, tổ chức Hội nghị giao ban nhằm tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ các hội hoạt động hiệu quả. Hiện, tỉnh đang xúc tiến vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các Hội Hữu nghị trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu đối ngoại nhân dân. Các Hội Hữu nghị đã chủ động xây dựng chương trình và triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, đi vào chiều sâu với sự kết nối, tham gia của Tổng Lãnh sự quán các nước, như: Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tổ chức Hội thi vẽ tranh và giao lưu trao đổi về cơ hội học tập tại Pháp chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp; Hội Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Chương trình giao lưu, trao đổi cơ hội học tập tại Hoa Kỳ cho hơn 200 sinh viên, giáo viên, phụ huynh Trường Đại học Đồng Nai; Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh tổ chức Họp mặt mừng năm mới Songkran Thái Lan tại Thiền viện Phước Sơn với sự tham dự của 200 đại biểu là Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia (30/03/1973 - 30/03/2023);... Thông qua các

hoạt động giao lưu hữu nghị của các hội đã góp phần làm cho hình ảnh Việt Nam - Đồng Nai đến gần hơn với bạn bè quốc tế, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam - Đồng Nai với nhân dân các nước.

- Công tác viện trợ Phi chính phủ nước ngoài

Trong 06 tháng đầu năm 2023, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 09 dự án của 09 tổ chức phi chính phủ triển khai trên địa bàn tỉnh, trong đó, có 06 lượt tổ chức PCPNN triển khai 06 khoản viện trợ PCPNN mới với tổng số tiền cam kết tài trợ 2.915.200 USD (tương đương 68,215 tỷ đồng), có 03 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài lũy kế các năm do 03 lượt tổ chức PCPNN triển khai, với tổng số tiền cam kết tài trợ 724.114 USD (tương đương 16,944 tỷ đồng). So với cùng kỳ năm 2022 số dự án mới tăng 1 dự án, tăng 52.677 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận 03 khoản viện trợ của 03 doanh nghiệp nước ngoài, với tổng số tiền cam kết tài trợ 14.101 USD (tương đương 330.000.000 VNĐ). Việc quản lý và sử dụng các khoản viện trợ do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ đúng mục đích, quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch, mô hình đúng tiến độ, đảm bảo thời gian và đạt hiệu quả như kế hoạch đã đề ra trong năm.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có ý kiến đề nghị Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PACCOM) xem xét gia hạn, sửa đổi, cấp mới giấy phép hoạt động cho 15 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định, gồm: Tổ chức PERLS/Pháp, Tổ chức CARE/Mỹ, Tổ chức ENDA/Senegal, Tổ chức Holt/Mỹ, Tổ chức UNC/Mỹ, Tổ chức PATH/Mỹ, Tổ chức VVOB/Bỉ, Tổ chức APHEDA/Úc, Tổ chức WCS/Mỹ, Tổ chức COPION/Hàn Quốc, Tổ chức Assist/Philipines, Tổ chức HFHI/Mỹ, Tổ chức SCC/Anh, Tổ chức SCI/Anh.

- Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Tỉnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai thực hiện các chính sách thu hút, vận động kiều bào và thân nhân kiều bào về tham gia đóng góp phát triển quê hương trong thời gian tới như: Tổ chức chương trình Gặp gỡ hữu nghị người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023 để giao lưu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của kiều bào trong việc trở về quê hương làm ăn, sinh sống; tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích kiều bào đầu tư và có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đang học tập ở nước ngoài về làm việc tại tỉnh.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, tỉnh đã hỗ trợ các gia đình người Campuchia gốc Việt tại Campuchia có hoàn cảnh khó khăn thông qua Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia số tiền 50 triệu đồng nhân dịp Đoàn công tác của tỉnh đi chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Kampong Thom - Campuchia. Xem xét việc cấp 05 suất học bổng toàn phần cho con em người Campuchia gốc Việt năm 2023; thực hiện hỗ trợ

kinh phí đào tạo cho các sinh viên Campuchia đang học tiếng Việt tại trường Đại học Lạc Hồng.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 10 doanh nghiệp của kiều bào đang đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn 275,79 tỷ VNĐ, trên các lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản, buôn bán ô tô, Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh đồ gỗ.

2. Công tác ngoại giao kinh tế

Trong 06 tháng đầu năm 2023, tỉnh Đồng Nai không tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư ở nước ngoài. Đối với hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước, tỉnh đã tổ chức làm việc, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore,... đến Đồng Nai tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư cũng như các thủ tục cần thực hiện sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trong quá trình triển khai dự án.

Tính đến ngày 14/5/2023, tại 32 Khu công nghiệp Đồng Nai đã thu hút được 42 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số 2.062 dự án trong đó có 1.410 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 29.040,08 triệu đô la Mỹ, vốn thực hiện 22.222,12 triệu đô la Mỹ và 652 dự án trong nước với vốn đầu tư 75.855,16 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đơn hàng sản xuất của doanh nghiệp giảm mạnh, nhất là một số ngành như dệt may, da giày, điện tử, sản xuất đồ gỗ. Nguyên nhân chính vẫn là do đơn hàng sụt giảm. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất. Hiện các doanh nghiệp đang rất khó khăn trong việc duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Với dự báo tình hình thế giới năm 2023 tiếp tục có nhiều bất ổn, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, lạm phát tăng ở nhiều quốc gia thuộc châu Âu, châu Mỹ. Dự báo tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp cả về chính trị, kinh tế - xã hội. Hiện nay các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng lạm phát là rất lớn, nhất là biến động giá nguyên, vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao, rủi ro về chuỗi cung ứng đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Hiện các doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm các thị trường mới để giải quyết tình trạng khó khăn hiện nay.

Thu hút đầu tư FDI: Tính từ đầu năm đến ngày 22/5/2023, thu hút đầu tư nước ngoài đạt khoảng 568,78 triệu USD, tăng gần 02 lần so với cùng kỳ năm 2022 (287,48 triệu USD), trong đó: cấp mới 27 dự án với tổng vốn đăng ký 73,47 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2022, bằng 88% về vốn đăng ký cấp mới) và 37 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 495,31 triệu USD (tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2022).

Trong các dự án thu hút mới: Có 11 dự án mới thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ (chiếm 41% số dự án mới) với vốn đăng ký là 42,65 triệu USD, chiếm

58% tổng vốn đăng ký mới; chủ yếu là thuê nhà xưởng để sản xuất; có 02 dự án có quy mô vốn đầu tư từ 10 triệu USD trở lên: Dự án Nhà máy Asia Blending (vốn đầu tư 12 triệu USD tại KCN An Phước), dự án Nhà máy APVN Sealing (vốn đầu tư 10,1 triệu USD, tại KCN Hồ Nai). Đa số dự án thuê nhà xưởng để hoạt động (18/19 dự án với vốn đầu tư là 51,4 triệu USD chiếm 88,5% vốn đầu tư mới). Các dự án sản xuất mới có quy mô, vốn đầu tư tương đối nhỏ, thuê nhà xưởng để hoạt động; các dự án cung cấp năng lượng cao (điện mặt trời mái nhà); chưa thu hút được dự án lớn do quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê còn hạn chế. Lũy kế đến nay, số dự án FDI còn hiệu lực là 1.581 dự án với số vốn 33,75 tỷ USD.

Thu hút vốn ODA: Trong 6 tháng đầu năm năm 2023, tỉnh Đồng Nai không có dự án ODA được thẩm định và phê duyệt; Không ký kết các điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi.

Tình hình doanh nghiệp của tỉnh đầu tư ra nước ngoài: Trên địa bàn tỉnh, hiện có Tổng Công ty Tín Nghĩa - Doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc tỉnh đã thành lập Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Lào để thực hiện Dự án nông nghiệp trồng cà phê tại Nông trường cà phê Paksong, huyện Paksong, tỉnh Champasak - Lào. Đây là năm thứ 3, doanh nghiệp thực hiện phương án khoán gọn cho cán bộ nhân viên chăm sóc, khai thác vườn cây và giao nộp lại Công ty theo mức khoán. Bằng cách này, Công ty không phải đầu tư thêm chi phí chăm sóc nhưng vẫn duy trì được chất lượng vườn cây. Thông qua việc thực hiện dự án, Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty Cổ phần Tín Nghĩa - Lào đã tạo lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chính quyền tỉnh Champasak (Lào), ngoài những hoạt động hỗ trợ về đào tạo nguồn nhân lực, an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, Công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng tại bản làng và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của địa phương từ cấp thôn bản cho đến huyện, tỉnh.

3. Công tác văn hóa đối ngoại

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong việc gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh tiếp tục triển khai công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh; các sự kiện văn hóa, biểu diễn nghệ thuật trong nước và quốc tế được thực hiện sôi nổi; tổ chức cho huấn luyện viên, vận động viên đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài. Cùng với sự khôi phục khởi sắc của lĩnh vực kinh tế, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc tại địa phương¹; trong đó có các sự kiện nổi bật: tổ chức Đoàn đi chúc Tết cổ truyền Campuchia tại tỉnh Kampong Thom- Campuchia, tỉnh Champasak - Lào. Việc tỉnh quan tâm, chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa đã góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, giới thiệu tài nguyên, sản phẩm du lịch của địa phương đến đông đảo bạn bè quốc tế.

¹ Tổ chức Tết cổ truyền cho sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp; chương trình “Ngày quốc tế Yoga lần thứ 9” tại Đồng Nai.

4. Công tác thông tin đối ngoại

Kết quả công tác thông tin đối ngoại: Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, tỉnh Đồng Nai đã ban hành các Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023, kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Đồng Nai ra nước ngoài theo cách làm mới giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030. Triển khai hợp tác với cơ quan Thông tấn xã khu vực phía Nam và Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ thực hiện 02 phóng sự và 29 bài viết tuyên truyền về Đồng Nai trên các ấn phẩm của Thông tấn xã và chương trình truyền hình “Năng động phương Nam” với 5 phóng sự phát sóng trên kênh VTV9 trong quý III và IV/2023.

Bên cạnh đó, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại đặc biệt chú trọng công tác đấu tranh, phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, trái với chủ trương những chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia, tuyên truyền về thành tựu quyền con người tại Việt Nam; chú trọng công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện hội nhập quốc tế; chủ động cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến địa phương được dư luận quan tâm, phản bác các thông tin sai lệch; tăng cường công tác dự báo, theo dõi và tổng hợp dư luận xã hội, kịp thời giải đáp ổn thỏa các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc các vấn đề đang đặt ra trong dư luận đối với ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý,... thường xuyên thông tin về hoạt động đối ngoại nổi bật của tỉnh và của Việt Nam trên Công thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử và Bản tin của các Sở, ngành.

Công tác quản lý phóng viên, báo chí nước ngoài: Thực hiện Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và Thông tư 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao, tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các phóng viên vào hoạt động để giới thiệu về lịch sử, văn hóa, cảnh đẹp và con người của tỉnh Đồng Nai tới đông đảo bạn bè quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh đã chấp thuận cho 03 đoàn vào hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền hình. Các đoàn phóng viên, báo chí vào hoạt động tại địa phương đều thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về công tác thông tin đối ngoại: Trong tháng 6/2023, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị phát ngôn và công tác thông tin đối ngoại cho các lãnh đạo của các sở, ngành, địa phương và phóng viên các cơ quan báo chí trong tỉnh để cập nhật kiến thức về cách thức tổ chức chiến dịch/kế hoạch truyền thông cho hoạt động đối ngoại, kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông; kỹ năng xuất hiện trước công chúng, xây dựng hình ảnh; kỹ năng tác nghiệp khi không có phóng viên đi cùng; kỹ năng dùng mạng xã hội trong triển khai công tác thông tin đối ngoại; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông về quyền con người.

5. Kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

5.1. Công tác quản lý và tổ chức đoàn ra - đoàn vào

Đối với đoàn ra/đoàn vào cấp tỉnh: Thực hiện Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Hướng dẫn số 05-HD/BĐNTW ngày 26/3/2019 của Ban Đối ngoại Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy chế 272-QĐ/TW và Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký kế hoạch đoàn ra, đoàn vào từ đầu năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Ngoại giao. Theo đó, năm 2023, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 11 đoàn ra cấp tỉnh và 05 đoàn vào cấp tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Đồng Nai đã triển khai tổ chức 02/11 đoàn ra cấp tỉnh², chiếm tỷ lệ 18,2% theo Kế hoạch được duyệt; đón tiếp 0/5 đoàn vào cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 0%. Các đoàn ra được tổ chức đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo theo Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý đoàn ra nước ngoài, chương trình đoàn đi bảo đảm gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả, nguồn kinh phí được sử dụng tiết kiệm, đúng quy định. Thông qua các đoàn công tác, tỉnh đã thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với hai nước Lào và Campuchia, tăng cường thêm sự giao lưu, hợp tác giữa chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Đồng Nai - Kampong Thom và Đồng Nai - Champasak.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tiếp 08 đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh³. Công tác tổ chức, đón tiếp đoàn được thực hiện theo đúng nghi lễ ngoại giao và thông lệ quốc tế, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế.

Đánh giá chung: Thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước trong tổ chức đoàn ra theo quy định Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài cùng Quy chế 272-QC/TW về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Hướng dẫn số 05, Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 và các quy định của Thủ tướng Chính phủ về công tác đoàn ra, đoàn vào; phối hợp tốt với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình tổ chức Đoàn. Trong 06 tháng đầu năm 2023, tỉnh Đồng Nai không có đoàn đi nước ngoài vi phạm các quy định của pháp luật

² Đoàn Lãnh đạo tỉnh đi thăm và chúc Tết tại tỉnh Champasak, Lào, từ ngày 07/4 - 11/4/2023; Đoàn Lãnh đạo tỉnh đi thăm và chúc Tết tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia, từ ngày 06/4 - 09/4/2023.

³ Đoàn Tân Trường VPĐD tỉnh Gyeongnam tại TP.HCM; Đoàn Lãnh đạo tỉnh Kampong Thom, Campuchia; Đoàn công tác của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam; Đoàn TLSQ Indonesia tại TP.HCM; Đoàn Cục Kinh tế, Thương mại vùng Kansai, Nhật Bản; Đoàn Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản – JETRO, Nhật Bản; Đoàn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; Đoàn chuyên gia nghiên cứu trường Đại học Havard, Hoa Kỳ.

về bảo mật trong hoạt động đối ngoại cũng như vi phạm pháp luật nước sở tại; đồng thời, không có trường hợp cán bộ công chức lãnh đạo của tỉnh đi nước ngoài theo diện được doanh nghiệp đài thọ và đi công tác quá số lần quy định.

5.2. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Công tác triển khai thực hiện quản lý, tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế theo đúng các quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài khi vào địa bàn Đồng Nai tổ chức, tham gia các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế được quản lý tốt cả trước, trong và sau hội nghị; thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị được lựa chọn hợp lý, do đó các hội nghị đã được tổ chức thành công mang lại hiệu quả tích cực trong công tác xúc tiến đầu tư và quảng bá về Đồng Nai.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 01 hội nghị, hội thảo cấp tỉnh⁴ và xem xét, chấp thuận, cho ý kiến việc các đơn vị tổ chức 04 Hội thảo có yếu tố nước ngoài trong và ngoài tỉnh.

Thông qua hội nghị cấp tỉnh đã truyền tải thông tin cập nhật về cơ chế, chính sách tới doanh nghiệp, tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện các quy định, chính sách của doanh nghiệp; cung cấp cho các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài, người nước ngoài thông tin tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh và định hướng thu hút đầu tư FDI năm 2023; Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh đã chỉ đạo triển khai các chính sách linh hoạt, phù hợp với tình hình đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo mọi điều kiện nhằm xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng để doanh nghiệp phát triển.

6. Tình hình bộ máy tổ chức phụ trách công tác đối ngoại của địa phương

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, tỉnh đã giao Sở Ngoại vụ rà soát và xây dựng Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Nghị định số 62 trong lĩnh vực đối ngoại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và để phục vụ tốt công tác quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng công chức, người lao động có đủ tiêu chuẩn đảm đương công việc phù hợp với vị vị việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

⁴ Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Đồng Nai năm 2023

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ tham mưu công tác đối ngoại tại các đơn vị, địa phương thuộc tỉnh, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công 02 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối ngoại và lễ tân ngoại giao cho cán bộ, công chức của Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước của hai huyện Trảng Bom và Thống Nhất.

7. Công tác phối hợp

Trong quá trình triển khai các hoạt động đối ngoại, tỉnh Đồng Nai thường xuyên trao đổi với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao để được chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động đối ngoại đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Cơ chế trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến các hoạt động đối ngoại quan trọng, phức tạp giữa các sở, ngành của tỉnh đặc biệt là Sở Ngoại vụ với các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài rất kịp thời, chặt chẽ giúp cho địa phương chủ động trong triển khai các hoạt động đối ngoại tại tỉnh.

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

- Công tác ký kết hợp tác quốc tế được quan tâm thực hiện, tuy nhiên một số Bản Thỏa thuận hợp tác chưa được phát huy và khai thác hiệu quả nhất là trong các lĩnh vực: xúc tiến đầu tư, thương mại năng lượng điện, công nghiệp năng lượng mới, nông nghiệp công nghệ cao, lĩnh vực hậu cần,... Một số Bản Thỏa thuận chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi đoàn nên các nội dung đã ký kết chưa đạt kết quả như mong đợi. Ngoài ra, công tác phối hợp quản lý, theo dõi và triển khai thực hiện các Thỏa thuận hợp tác quốc tế với các đối tác, địa phương, vùng lãnh thổ nước ngoài chưa chặt chẽ dẫn đến việc triển khai thực hiện còn thiếu đồng bộ, bộc lộ nhiều hạn chế.

- Việc thống kê số lượng kiều bào Đồng Nai ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn, số liệu không chính xác do chưa có cơ chế phối hợp thực hiện giữa các cơ quan của Trung ương và địa phương. Hiện tỉnh chưa có đầu mối liên lạc ở các quốc gia nên việc triển khai các chủ trương của Đảng liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, dẫn đến công tác thu hút kiều bào về địa phương đầu tư, nghiên cứu khoa học còn thấp.

- Cách thức quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư còn chưa phong phú; việc giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư còn mang tính hình thức chưa sinh động; ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá hình ảnh của tỉnh chưa đạt được kết quả cao như mong đợi.

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực mới chỉ dừng lại ở mức độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chưa có các lớp dài hạn để đào tạo chuyên sâu cho công chức làm công tác đối ngoại, đáp ứng yêu cầu năng lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Việc không có cán bộ đầu mối phụ trách công tác đối ngoại ở cơ sở cũng gây khó khăn cho việc triển khai công tác đối ngoại của tỉnh.

V. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Dự báo 6 tháng cuối năm 2023, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn ra gay gắt, xung đột chiến sự Nga - Ucraina còn tiếp diễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều quốc gia; các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; hậu quả từ thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị, Quy chế số 04-QĐ/TU ngày 23/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thực hiện nhất quán các định hướng đối ngoại của Đảng, bám sát chỉ đạo của Trung ương, phối hợp có hiệu quả và tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành, địa phương, Cơ quan đại diện ngoại giao để triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả đối ngoại trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và Đối ngoại Nhân dân. Thường xuyên theo dõi tình hình thế giới, khu vực, từ đó phản ứng kịp thời, chủ động, linh hoạt, có biện pháp ứng xử phù hợp, bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc, của tỉnh.

2. Triển khai thực hiện công tác tổ chức đoàn ra, đoàn vào cấp tỉnh đã Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; theo dõi việc tổ chức đoàn ra, đoàn vào của các cấp sở, ngành, địa phương đảm bảo đúng quy định.

3. Thực hiện tái ký kết Bản Thỏa thuận hợp tác với Bang Arkansas- Hoa Kỳ giai đoạn 2023-2027; Tái ký kết Bản Thỏa thuận hợp tác với Chính quyền tỉnh Giang Tô, Trung Quốc; Ký kết mới 01 Bản Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Chính quyền tỉnh Banten, Indonesia. Tiếp tục triển khai thực hiện các Bản Thỏa thuận, Bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết còn hiệu lực.

4. Tổ chức Đoàn công tác tỉnh đi thăm và làm việc với Lãnh đạo Thành phố Habana và một tỉnh của Cuba để tìm hiểu thực tế công tác đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tiến tới ký kết thiết lập quan hệ hợp tác với địa phương bạn trong thời gian tới.

5. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người, và những nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Đồng Nai đến bạn bè quốc tế qua việc tổ chức các sự kiện đối ngoại trên địa bàn 6 tháng cuối năm như: Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; Đón tiếp các Đoàn khách quốc tế cấp cao và các Đoàn địa phương nước bạn kết nghĩa với tỉnh đến giao lưu văn hóa nghệ thuật và thể thao tại tỉnh.

6. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nhanh chóng, kịp thời công tác bảo hộ công dân Đồng Nai ở nước ngoài và các vụ việc có yếu tố nước ngoài phát sinh trên địa bàn tỉnh. Khai thác, sử dụng dữ liệu công dân một cách đúng đắn, có hiệu quả nhằm giảm thời gian xác minh thông tin, giải quyết nhu cầu của công dân trong thời gian sớm nhất.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đối ngoại Đảng trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai đề xuất, kiến nghị Ban Đối ngoại Trung ương xem xét một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương về công tác đối ngoại Đảng; trao đổi thông tin, dự báo về tình hình thế giới và khu vực với các địa phương để phát huy vai trò nòng cốt của đối ngoại Đảng trong định hướng chủ trương, đường lối đối ngoại cho địa phương; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền để kịp thời triển khai các chủ trương đối ngoại, không để bị động, bất ngờ, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại Đảng của các tỉnh, thành phố; tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức địa phương được tham gia các Đoàn công tác của Trung ương đi học tập, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đối ngoại Đảng với các nước.

3. Nghiên cứu đề xuất thay thế Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kính báo cáo Ban Đối Ngoại Trung ương (*đính kèm các biểu mẫu*).

Nơi nhận:

- Các đ/c TVTU,
- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- Sở Ngoại vụ,
- CP.VPTU-N2,T,
- Lưu VPTU,

Đồng kính gửi:

- Ban Đối ngoại TW Đảng (báo cáo),
- Văn phòng TW Đảng.

TM/ BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

□

Hồ Thanh Sơn